

คำประกาศเกียรติคุณ
คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์



คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี เกิดที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี จากโรงเรียนพาณิชย์การราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทางธุรกิจหลายประเภทมาโดยตลอด จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับโดยทั่วไป อาทิ เป็นรองประธานกรรมการ บริษัท ที. ซี. ซี. โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในกิจการ 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่ม (กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ) สินค้าอุปโภคบริโภค (กลุ่มเบอร์ลี่ ยุคเกอร์) อสังหาริมทรัพย์ (กลุ่ม ที. ซี. ซี. แลนด์) รวมทั้งประกันภัยประกันชีวิต (กลุ่มอาคเนย์) มีบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้นกว่า 100 บริษัท นอกจากความสำเร็จทางด้านธุรกิจแล้ว คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ยังเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจการงานด้านสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ

คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยยึดหลักว่า หากสังคมยังมีความทุกข์ยาก ไม่พอเพียง และไม่สามารถดูแลตนเองได้ โอกาสที่จะสร้างความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติก็เป็นไปได้ยาก ประกอบกับมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน จึงได้ทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาช่วยเหลืองานด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อาทิ เป็นกรรมการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย กรรมการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการมูลนิธิรามธิบดี กรรมการมูลนิธิกาญจนบารมี กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ กรรมการมูลนิธิโรคไต กรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ กรรมการมูลนิธิเวชดุสิต กรรมการมูลนิธิ ผอบ ณ นคร เพื่อตำราวจนครบาล กรรมการมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ และกรรมการอำนวยการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ “อาคารเฉลิมพระบารมี” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

นอกจากนี้ คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ยังได้เกื้อหนุนสังคมในรูปแบบต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงใจที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ หน่วยงานราชการ ด้วยการบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ อาทิ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาไทยของสมาคมกีฬาต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาครู ริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในทุกๆระดับ สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ และเป็นผู้บริจาคทรัพย์รายใหญ่ให้กับมูลนิธิชาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี นอกจากนี้ยังบริจาคเงินสนับสนุนโครงการหมีแพนด้า ขององค์การสวนสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการศึกษาวิจัย และดูแลหมีแพนด้าให้สามารถอยู่ในเมืองไทยได้

ด้วยเกียรติประวัติและความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ทำให้ คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันเทคโนโลยีและการเกษตรแม่โจ้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์ และรางวัลแม่ศรีเรือนแห่งปี จากสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในปีพุทธศักราช 2545 ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจสตรีเกียรติยศของหอการค้าไทย ในปีพุทธศักราช 2551

จากการที่ คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาสังคม ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ รวมทั้งได้อุทิศเวลาเพื่อกิจกรรมที่ยังประโยชน์ต่อส่วนรวม และการดำเนินการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลดีแก่สังคมและประเทศชาติ อย่างเป็นที่ประจักษ์ ประกอบกับมีรูปแบบของการครองตนที่อยู่ในกรอบแห่งคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงามตลอดมา จึงสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2552 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

